

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ AN HẢI  
Số: 196/UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
An Hải, ngày 22 tháng 10 năm 2024

V/v trả lời phản ánh của Công dân tại Dịch vụ hành chính, công ích sự nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Kính gửi: - Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Ninh Thuận;  
- UBND huyện Ninh Phước;

Theo phản ánh của Công dân tại Dịch vụ hành chính, công ích sự nghiệp tỉnh Ninh Thuận với nội dung như sau: “Tôi là người dân sống ở thôn An Thạnh 1, An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận khi đi đường vào hẻm đối diện trạm y tế xã An Hải tại nhà bà gái Đục phát hiện một nhóm người tụ tập đánh bạc đứng đông đen ngoài đường gây mất trật tự khi đi qua. Tôi kính mong cơ quan chức năng xử lý vụ việc sớm nhất để không còn tình trạng như vậy nữa”.

Qua kiểm tra UBND xã đã tiến hành xác minh và trả lời công dân như sau:

Sau khi tiếp nhận thông tin UBND xã chỉ đạo Công an xã phối kết hợp với Ban quản lý thôn An Thạnh 1 và An Thạnh 2 tiến hành kiểm tra theo phản ánh của công dân; qua kiểm tra UBND xã nhận thấy việc phản ánh của công dân là chưa đúng sự thật.

Vì theo Báo cáo số 122/BC-CAX, ngày 20/10/2024 về việc trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân; có nội dung như sau: “Công an xã đã phối hợp các lực lượng thường xuyên tuần tra trong các khung thời gian khác nhau trong ngày. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện tình trạng như nội dung đang phản ánh”.

Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Công an xã An Hải thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, nhằm đẩy đuổi các điểm có khả năng tụ tập gây mất an ninh trật tự tại địa phương trong thời gian từ đây đến cuối năm 2024. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo tình hình an ninh trật tự;

Trên đây là trả lời của UBND xã An Hải đối với phản ánh của công dân tại Dịch vụ hành chính, công ích sự nghiệp tỉnh Ninh Thuận. Nay UBND xã xin phúc đáp để UBND huyện và Sở Thông tin và Truyền thông biết và trả lời công dân./.

**Nơi nhận:**

- Sở TTTT tỉnh: (b/c);
- UBND huyện: (b/c);
- Đảng ủy, HĐND xã: (b/c);
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Trương Thị Phương Trang**

